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 การประชุมเริ่มในเวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกานายเจริญ จรรย์โกมลรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ขึ้นบัลลังก์เปิดประชมุและเปิดโอกาสให้สมาชิก ฯ ปรึกษาหารือ
ในที่ประชุมสําหรับปัญหาในพื้นที่ของสมาชิก ฯและปัญหาภาพรวมของประเทศ
ประมาณ ๑ ชั่วโมง จากนั้นได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมการถามกระทู้จํานวน ๗ 
กระทู้ดังนี้ 
กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๑  การก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแก้ไขปญัหา
น้ําท่วมและปัญหาภัยแล้ง ถามโดยนายประสาท ตันประเสริฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครสวรรค์ พรรคชาติพัฒนาว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการ
ก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและปัญหาภัยแล้งที่
ผ่านมานั้น ในส่วนงบประมาณในการก่อสร้างทําไมจึงไม่บรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖ และจะใช้งบประมาณส่วนใดใน
การดําเนินการ 
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบว่า สําหรับการ
ก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ ได้มีการบรรจุไว้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้ังแต่
ฉบับท่ี ๕ และได้มีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ และศึกษา
ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ รวมทั้งเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติพิจารณามาแล้วถึง ๔ ครั้ง ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาในการศึกษาล่าสุดก็ได้นํามา
ทบทวนอีกครั้งและจะได้ผลการศึกษาโดยสมบูรณ์ก่อนการก่อสร้างประมาณเดือน
กรกฏาคมนี้  สําหรับเหตุผลท่ีไม่ได้จัดสรรงบประมาณไว้ในร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจากโครงการนี้รัฐบาลมี
แผนจะใช้เงนิตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพือ่วางระบบการ
บริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ ๒๕๕๕ ในวงเงนิงบประมาณทั้งสิ้น 
๑๓,๒๘๐ ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นเงนิกู้ตามโครงการ ๙,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลือใช้
งบประมาณประจําปีงบประมาณตามปกติ โดยแบ่งเป็นงบประมาณดําเนินการก่อสร้าง 
๓,๐๐๐ ล้านบาท งบประมาณแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ๖๐๐ ล้านบาท  
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นายประสาท ถามต่อในส่วนพื้นที่ท่ีจะก่อสร้างเขื่อนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติได้มีการ
ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่  
นายธีระ วงศ์สมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทานได้ขอ
อนุญาตใช้พื้นที่ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๕๐ ท่ีผ่านมา โดยกรมอุทยานแห่งชาติไม่มี
ความขัดข้องแต่อย่างใด จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา 
รวมทั้งได้มีข้อสังเกตส่งไปยังคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติพิจารณาแล้วโดย และ
โครงการนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบในหลักการของการก่อสร้างในรอบเวลา 8 ปี โดยปี
แรกจะเป็นการเตรียมการเรื่องรายละเอียดทางวิศวกรรมก่อน รวมทั้งขณะนี้ก็ได้
ออกแบบระบบส่งน้ําเสร็จแล้วด้วย สําหรับประเด็นว่าจะสามารถดําเนินการก่อสร้างได้
เมื่อไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่กําหนดไว้เมื่อโครงการผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ซึ่งคาดว่าผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งเมื่อกระบวนการทุกขั้นตอนพร้อมก็จะเริ่ม
ดําเนินการได้โดยคาดว่าโครงการจะดําเนินการเสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๖๒ ส่วนการ
ก่อสร้างจะเกิดผลกระทบกับประชาชนท้ายเขื่อนหรือไม่นั้น ส่วนนี้จากการตรวจสอบ
เบื้องต้นพบว่าประชาชนไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดจึงไม่จําเป็นต้องมีการเคลื่อนย้าย
ประชาชนออกนอกพื้นที่ แต่ท้ังนี้ก็คงต้องลงไปดูในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อการก่อสร้างครั้งนี้ด้วย 
กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๒ เรื่องปัญหาการเกิดอุบัติเหตุท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตพุด 
จังหวัดระยอง ถามโดยนายสาธิต ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง 
พรรคประชาธิปัตย์ว่า จากกรณีการเกิดระเบิดและไฟไหม้โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จ.ระยอง เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 11 คน บาดเจ็บรวม
แล้วกว่า ๑๙๕ คนและการระเบิดครั้งนี้ส่งผลกระทบไปทั่ว  ๓ อําเภอในจังหวัดระยอง 
ทําให้เกิดความหวาดผวาของประชาชนในพื้นที่และกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ในพื้นที่ด้วย รัฐบาลจะดําเนินการแก้ไขปัญหานี้ และจะสร้างความเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิด
เหตุการณ์ซ้ําสองอีกครั้งอย่างไร และจากการท่ีได้ดูในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖นี้ ก็ไม่พบว่ามีแผนงานงบประมาณในโครงการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขปัญหาในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมท้ังในส่วนถ้าจะมีการต้ังศูนย์
ฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ในกรณีเชน่นี้อีกในอนาคตเห็นว่าหากศูนย์นี้ต้ังอยู่ใน
กรุงเทพมหานครก็คิดว่าคงจะดูแลปัญหาไม่ทันแน่นอนซึ่งเห็นควรว่าน่าจะไปต้ังศูนย์ 
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ฉุกเฉินที่บรเิวณนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่นั้น ๆเลย จึงอยากถามว่ารัฐบาลมีนโยบายใน
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเป็นพิเศษอย่างไรบ้าง 
ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตอบชี้แจงว่ากรณี
เหตุการณ์ระเบิดในโรงงานดังกล่าวได้เกิดขึ้นโดยไม่ทันได้มีการซักซ้อมวิธีการแกไ้ข
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ แต่อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการ กาํชับให้มีการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนหลังเกิดเหตุการณ์ทันที โดยเร่งรัดให้ดูแลท้ังผู้
เจ็บป่วย ผู้เสียชีวิต รวมทั้งเร่งรัดให้บริษัทต้นเหตุท่ีทําให้เกิดเหตุระเบิดดูแลพนักงานใน
บริษัทเป็นอย่างดี สําหรับการชดเชยความเสียหายนั้นเบื้องต้นได้มีการดูแลเรื่องค่าทําศพ
1 แสนบาท จ่ายเงินประกันชีวิต อบุัติเหตุ 36 เท่าของเงินเดือนพนักงาน ส่วนผู้ท่ีรบัการ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือได้รับผลกระทบด้านอื่น ๆซึ่งขณะนี้ได้มีการแจ้ง
ผู้เสียหายเข้ามากว่า 2 พันรายส่วนนี้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาให้มีการชดเชยโดยเร็ว
ท่ีสุด นอกเหนือจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรม ได้
ลงตรวจสอบพื้นที่ท่ีเกิดเหตุ เพื่อตรวจดูสารตกค้างเพื่อให้ม่ันใจว่าพื้นที่ไม่มีสารตกค้าง
หลงเหลืออยู่ ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วก็ไม่พบสารพิษเกินตามมาตรฐานความปลอดภัย 
ด้านการสาธารณสุขการดูแลสุขภาพของผู้ได้รับผลกระทบ นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่ง
การให้ทางกระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขภาพอีก ๑๐ ชุมชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 
รวมทั้งมีการซักซ้อมด้านความช่วยเหลือถ้าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการ
ประสานข้อมูลให้มีศูนย์ดําเนินการฉุกเฉินในพืน้ที่โดยตรงกับจังหวัดและส่วนกลาง โดย
ให้เชื่อมโยงข้อมูลมายังสํานักนายกรัฐมนตรี จากนิคมอุตสาหรกรรม ซึ่งวิธีการเช่นนี้
ไม่ใช่เฉพาะนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดแห่งเดียวเท่านั้น แต่รวมไปถึงนิคมอุตสาหกรรม
อื่นๆและอุตสาหกรรมนอกนิคมอตุสาหกรรมด้วย นอกจากนี้แผนการป้องกันความเสี่ยง
ภัยก็จะต้องมีการสอบทานแผนป้องกันความเสี่ยงใหม่ซึ่งจากเดิมการทานแผนจะทําทุก 
ๆ 5 ปีก็ให้เปลี่ยนเป็นการดําเนินการทุกไตรมาสเพื่อความปลอดภัย และสร้างความเชื่อ
ม่ันใจให้แก่นักลงทุนในแต่ละพื้นที่ด้วย สําหรับแผนปฏบิติัการภาวะฉุกเฉินก็จะมีการ
ประสานงานและการสื่อสารกับชุมชนโดยทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ โดยจะมีกระบวนการ
แบ่งภารกิจและขั้นตอนการประสานงานเร่งด่วนโดยทันที ด้านข้อมูลสารเคมีกระทรวงก็
มีนโยบายป้องกันอยู่แลว้โดยทุกโรงงานต้องแจ้งสารเคมีท่ีผลิตให้กระทรวง ฯได้รับทราบ
และให้มีแผนการซักซ้อมความปลอดภัยอย่างสม่ําเสมอด้วย ส่วนเรื่องงบประมาณในปี 
๒๕๕๖ นี้ กระทรวงฯ ก็ได้ให้ความสําคัญโดยจัดสรรงบประมาณในการจัดทําระบบเฝ้า 
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ระวังนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศโดยขณะนี้ได้ต้ังงบประมาณไว้แล้ว ซึ่งก็ต้องผ่าน
กระบวนการในพิจารณาในคณะกรรมาธิการ ฯ เพื่อพิจารณางบประมาณประจําปีต่อไป 

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๓ เรื่องกรณีการต่อสัญญารถไฟฟ้า BTS ของกรุงเทพมหานครถาม
โดยนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กรุงเทพมหานครว่า 
 ในกรณีท่ี กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดของ
กระทรวงมหาดไทย ไปต่อสัญญารถไฟฟ้าบีทีเอส โดยวิสาหกิจของกรุงเทพฯ คือ บริษัท
กรุงเทพธนาคม จํากัด กับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือบีที
เอสซี ทางกรุงเทพมหานครได้รายงานต่อกระทรวงมหาดไทยก่อนหรือไม่ และประเด็น
ดังกล่าวทางกระทรวงมหาดไทยรับทราบและได้อนุญาตหรือไม่ โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า 
สัญญาสัมปทาน ระหว่าง กรุงเทพมหานครกับ บริษัทบีทีเอสซี  ระบุว่าหากบริษัท
ประสงค์จะขอให้กรุงเทพมหานครขยายอายุสัญญาสัมปทานดังกล่าว บริษัทต้องแจ้ง
ความประสงค์ไปยังกรุงเทพมหานคร และในเวลาไม่มากกว่า 5 ปีและไม่น้อยกว่า 3 ปี
ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา ต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยก่อน แต่สัปดาห์ท่ีผ่าน
มามีการต่อสัญญาสัมปทานแล้ว ท้ังที่ยังไม่ครบตามที่สัญญากําหนดไว้ 
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่า ทางกทม.
ไม่ได้แจ้งเรื่องการต่อสัญญาดังกล่าวกับ กระทรวงมหาดไทย เพราะเขาถือว่าเปน็อิสระ  
โดยกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นเขตปกครองพิเศษที่มีความเป็นอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม
การลงทุนของกรุงเทพมหานครนั้นถือว่าใช้เงนิภาษีของประชาชน และในรายละเอียด
เรื่องนี้ตนเองก็ไม่ได้ดูแลโดยตรง จึงขอเอกสาร เพื่อจะนําไปดําเนินการต่อไปและเรื่องนี้
ก็ถือว่าผิดแม้ทุกหน่วยงานของรัฐอ้างคําตัดสินของกฤษฎกีา แต่มันขัดกับความรู้สึกของ
สังคม และปัญหาในทํานองนี้ก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกรณีของการประปาส่วนภูมิภาค จึงจะ
ขอนําเอกสารจากผู้ต้ังกระทู้ไปดําเนินการตรวจสอบต่อไป หากพบวา่เป็นการดําเนินการ
อย่างไม่ถูกต้องตนในฐานะผู้ดูแลกรุงเทพมหานครจะดําเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป 
กระทู้ถามสด เรื่องที่ ๔ เรื่องการดําเนินนโยบายการปรองดองสมานฉันท์ของคนใน
ประเทศ ถามโดยนายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ว่า
กรณีท่ีนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ(ดีเอสไอ) ได้ออกมาแถลงไม่
ฟ้องร้องนายจตุพร พรหมพันธุ์ และนายจักรภพ เพ็ญแข ผู้ต้องหาคดีหมิ่นประมาท ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ท้ังที่ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าคดีนี้มีมูล จึงอยากทราบ 
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ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีการดําเนินการอย่างไรให้เกิดความเหมาะสมในสังคมเพื่อให้สอดคล้อง
กับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตรีในฐานะดูแลสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติและกระทรวงยุติธรรม ตอบกระทู้ว่าคดีความท้ังหมดเมื่อมีการร้องทุกข์ของ
ผู้เสียหาย ดี เอส ไอสามารถรับการร้องทุกข์และสืบสวนหาข้อมูลได้ กรณีนายจตุพร 
พรหมพันธุ์และนายจักรภพนั้น การร้องทุกข์กล่าวโทษอธิบดี ดี เอส ไอ ก็ได้สอบสวน
และอธิบดีศาลให้การเป็นพยานชัดเจนว่าเป็นการกล่าวต้ังขอสงสัย ต้ังข้อสังเกตไม่มี
เจตนาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การที่ดี เอส ไอสั่งไม่ฟ้องเป็นความเห็นของ ดี เอส ไอ 
ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ดังนั้นดี เอส ไอ ใช้อํานาจของเขาในการสอบสวนคดีพิเศษตาม
ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นจึงไปก้าวก่ายการทํางานไม่ได้ 
นายวัชระ ถามต่อว่า ถ้าดีเอสไอมั่นใจว่าคําปราศรัยของนายจตุพรไม่ผิดกฎหมายก็
อยากจะขอให้ดีเอสไอนําคําปราศรัยมาเผยแพร่ให้ประชาชนรู้ นอกจากนี้รองนายกฯ 
เคยระบุว่าสั่งดีเอสไอได้ตนเลยสงสัยว่ากรณีนี้จะมีการสั่งดีเอสไอได้หรือไม่ นอกจากนี้
นายวัชระยังได้ถามไปถึงกรณีคนเสื้อแดงได้ขับรถไล่ตาม คุณบงกช คงมาลัย นักแสดงที่
ผ่านมา ว่าจะดูแลคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ท่ีมีความเห็นแตกต่างจากรัฐบาลอย่างไร 
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเพราะ น.ส.บงกช ปฏเิสธแล้วว่าไม่ต้องการความ
คุ้มครองจากรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ติดต่อ 
ร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่ายืนยันอีกครั้งว่าจะไม่ใช้
อํานาจแทรกแซงการทํางานของดีเอสไอ ส่วนกรณีเกิดเหตุการณ์กับน.ส.บงกช เมื่อวันที่ 
16 พฤษภาคม ท่ีผ่านเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกับนายสมศักด์ิ เตชะรัตนประเสริฐ หรือเสี่ย
เจียงแล้ว ซึง่ ถ้าน.ส.บงกชไม่ต้องการช่วยเหลือจากตนก็ไม่เป็นไร แต่ตนเองก็ได้สั่งการ
ให้ พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค  2 คอยดูแลให้ ซึ่งจากภาพ
เหตุการณ์ท่ีเห็นก็เป็นแค่การแสดงความไม่พอใจ ถ้าไม่ผิดกฎหมายจะไปจับได้อย่างไร 
จะใช้ความรู้สึกมาพูดเอาเองคงไม่ได้หรอก 
นายวัชระ ได้ถามต่อถึงกรณีการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงที่จ.ภูเก็ต จนเกดิ “ภูเก็ตโมเดล” 
ด้วยว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนหมู่บ้านเสื้อแดงหรือไม่อย่างไร และที่มีการระบุว่า 
หมู่บ้านเสื้อแดงจะได้รับเงินสนับสนุนหมู่บ้านละ1ล้าน อยากทราบว่าถ้าเป็นเช่นนั้น
หมู่บ้านอื่นที่ไม่ใช่เสื้อแดงจะได้ด้วยหรือไม่ 
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ร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงว่า รัฐบาลไม่มีนโยบาย
เรื่องหมู่บ้านเสื้อแดงแต่อย่างใด และไม่มีสิทธิ์ห้ามคนเสื้อแดงหนุนพรรคเพื่อไทยและไป
เปิดสาขาทางภาคใต้ ส่วนเรื่องการจ่ายเงินก็ไม่มี เพราะการนํางบประมาณแผ่นดินไปให้
ท่ีไหนต้องมีกฎหมายรองรับจะเอางบประมาณไปให้เฉยๆ ไม่ได้ รัฐบาลไม่มีนโยบาย
ขอให้เลิกพดูและใส่ร้ายรัฐบาล และขอยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายแก้ประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา112 โดยเด็ดขาด และถ้ามีใครเสนอตนเองก็จะคัดค้านเอง 
กระทู้ถามทั่วไป เรื่องที่ ๑ การแจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแก่นักเรียน ถามโดยนายสมคิด 
บาลไธสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย จังหวัดมหาสารคาม ว่ามีนโยบายใน
การแจกเมื่อไหร่ อย่างไร 
นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบว่านโยบายการ
แจกแท็บเลต็ ซึ่งมีขนาดตัวเครื่อง ๗ นิ้ว จัดซื้อโดยตรงจากจีนโดยรัฐบาล ราคาเครื่องละ
ประมาณ ๒,๗๐๐ บาท ท่ีผ่านมามีการจดัซื้อล่าช้า เนื่องจากติดขั้นตอนการเซ็นสัญญา 
อย่างไรก็ตามได้มีการลงนามในสัญญาซื้อแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค ๒๕๕๕ โดย
เครื่องต้นแบบจะมาถึงประเทศไทย ๒,๐๐๐ เครื่องวันที่ ๒๕ พ.ค นีแ้ละจากนั้นประมาณ 
๔ แสนเครือ่งจะมาถึงสุวรรณภูมิประเทศไทย วันที่ ๙ ก.ค นี้เช่นเดยีวกัน ซึ่งสาํหรับ
กระทรวงศึกษารับผิดชอบในนักเรยีนที่ดูแลท้ังหมด ๗๕๔,๐๐๐เครื่อง รวมกับท่ีจะให้ครู
อีกประมาณ ๕ หมื่นเครื่องก็เป็นกว่า ๘ แสนเครื่องและที่เหลืออีกประมาณ ๒ แสน
เครื่องก็จะให้ในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เป็นต้น โดยนโยบายการแจกแท็บเล็ตในปีแรกนี้เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงใด ๆก็จึงได้มีการแจกเครื่องพร้อมกับคู่มือการใช้แท็บเล็ตด้วย และ
เนื้อหาที่มีอยู่ในแท็บเลต็นั้นก็จะมีเนื้อหาอยู่ ๕ วิชาการ มีความจุเนื้อหาเพียง ๔ GB
เท่านั้นซึ่งก็จะมีเนื้อที่เหลือในเครื่องที่จะใส่ข้อมูลแอปพลิเคชั่นได้อีกมาก ส่วนนี้ก็จะได้
ส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนคิดแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ บรรจุลงไปได้ และการแจกแท็บเล็ตใน
ครั้งนี้จะให้นักเรียนเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ เท่านั้น ซึ่งในอนาคตจะมีการขยาย
ให้กับระดับอื่นต่อไป 
กระทู้ถามทั่วไป เรื่องที่ ๒ เรื่องการขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยลําพอก ตําบลยาง อําเภอ
ศีขรภูมิและอ่างเก็บน้ําบ้านเกาะแก้ว ตําบลเกาะแก้ว อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ว่าจะมีการดําเนินการอย่างไร ถามโดยนายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย 
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นายธีระ วงศ์สมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบว่าการขุดลอก
อ่างเก็บน้ําบ้านเกาะแก้วนั้นมีนโยบายปรับปรุงอ่างเก็บน้ํา และจะดําเนินการก่อสร้าง
คลองไส้ไก่ควบคู่ไปด้วยในอนาคตซึ่งกําลังดําเนินการศึกษาอยู่ ส่วนอ่างเก็บน้ําห้วยลํา
พอก สภาพปัจจุบันตื้นเขิน ก็จําเป็นจะต้องขุดลอกและศึกษาความเหมาะสมในเพิ่มสัน
เขื่อนอยู่ ซึ่งถ้าศึกษาเสร็จแล้วก็จะได้นํางบประมาณดําเนินการต่อไป นอกจากนี้ก็ได้มี
การสร้างระบบคูน้ําไว้เรียบร้อยแล้วในส่วนนี้จึงไม่มีการดําเนินการระบบส่งน้ําแต่อย่าง
ใด สําหรับการดําเนินการจะสามารถดําเนินการได้ในส่วนอ่างเก็บน้าํบ้านเกาะแก้วจะ
สามารถทําได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นี้ซึ่งอยูใ่นระหว่างการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 
อยู่ สําหรับอ่างเก็บน้ําห้วยลําพอกก็คาดว่าจะดําเนินการได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
อย่างไรก็ตามก็กําลังศึกษาเพื่อนํางบประมาณพิเศษจากการใช้เงินตามแผนการใช้เงิน
ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบจัดการน้ําและสร้าง
อนาคตของประเทศมาดําเนินการให้ 
กระทู้ถามทั่วไป เรื่องที่ ๓ เรื่องปัญหาด้านสาธารณูปโภคของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ถามโดยนายไพโรจน์ อิสรเสรีพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เกี่ยวกับการขยายเขตประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ ว่า
งบประมาณปี ๒๕๕๖ ท่ีจะถึงนี้ อยากให้รัฐบาลดูแลการขยายเขตประปาย่านหนองจอก 
ต่อเนื่องเขตลาดกระบังด้วย จะทําได้หรือไม่ 
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบในภาพรวมว่าการ
ขยายเขตประปาทั่วประเทศขณะนี้นั้นมีเป็นจํานวนมาก จึงขอรับคําร้องเรียนไป
ดําเนินการในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป 
นายไพโรจน์ถามต่อ ในส่วนหมู่บ้านจัดสรรเถื่อนที่มีอยู่ขณะนี้จํานวนมากและการ
ก่อสร้างก็ได้เลี่ยงพรบ.บ้านจัดสรรปี ๒๕๔๓  และสร้างโดยไม่มีบ่อบัดน้ําเสียทําให้เกิดผล
เสียต่อสภาวะแวดล้อมสาธารณะ จะมีแนวทางในดูแลปัญหานี้อย่างไร 
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบว่าในวันนีไ้ด้มีการ
กําชับให้หน่วยงานอาทิ กรมที่ดินและการไฟฟ้าไปเป็นกรรมการในการจัดสรรที่ดินด้วย
เพื่อไปดูแลในเรื่องสาธารณูปโภคสาธารณะให้แต่ละหมู่บ้านที่ก่อสร้างมีการก่อสร้างที่
ถูกต้องตามระเบียบและไม่เกิดผลกระทบต่อสาธารณูปโภคสาธารณะ 
 
 



- ๘ - 
กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๔ เรื่องการยุบโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ถามโดยนายสมคิด เชื้อคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทยว่านโยบายดังกล่าวมีความชัดเจนอย่างไร 
นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบในภาพรวมว่า
การดูแลโรงเรียนขนาดเล็กท่ัวประเทศขณะนี้ซึ่งมีนักเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ คนลงไปมีสี่
หมื่นกว่าโรงเรียนทั้งระดับมัธยมและประถม ซึ่งส่วนนี้นั้นความชัดเจนคือรัฐบาลไม่มี
นโยบายยุบโรงเรียนแต่อย่างใดจะมีแต่การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นเท่านั้นเช่น
การดําเนินการในรูปแบบนโยบายการแจกแท็บเล็ตให้กับครูและนักเรียนซึ่งเป็นการ
ปฏิรูปวิธกีารเรียนการสอนให้นักเรียนและครูได้พบปะกันเพื่อเรียนรู้ผ่านแท็บเล็ตและมี
การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนาคือแทนที่จะเปิดการเรียนการ
สอนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ หรือป ๑.สี่โรงเรียนก็จะมีการรวมเปิดท่ีเดียวเพื่อเป็น
การบูรณาการ การเรียน การสอน สําหรับเรื่องการทําคส. ๓ ของครูนั้นในวิธีการใหม่ก็
จะให้มีการวัดผลงานโดยวิธีการนําผลการสอนของครูท่ีต้องสอนเด็กให้ได้คะแนนดีขึ้น 
ครูดูแลการเรียนการสอนดี ดูแลชุมชนดีก็จะเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ท่ีนํามารวมคะแนนการ
ประเมินได้ 
 ภายหลังการถามตอบกระทู้ถามเสร็จสิ้น ท่ีประชุม ฯได้มีการพิจารณาต่อในส่วน
ของร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงให้ยก
ฐานะสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ขึ้นเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ซึ่งพิจารณาต่อการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันพุธท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ท่ีประชุม
ได้พิจารณาต่อในส่วนของการลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ จํานวน ๓๑ คนพิจารณาต่อไป และกําหนดแปรญัตติภายใน ๗ วัน 
 จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาต่อในส่วนของระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วนที่ 
๒๕ คือร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ซึ่งสาระสําคัญของ
ร่างเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ ซึ่งมีหลักเกณฑ์บางประการไม่ชัดเจน ก่อให้เกิด
ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังไม่ได้มี
การกําหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์การดําเนินการที่สําคัญบางประการไว้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา  



- ๙ - 
การอภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติมีสมาชิก ฯฝ่ายค้านและรัฐบาลสลับการ

อภิปรายได้เวลาพอสมควร ท่ีประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ ต้ังคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาจํานวน ๓๑ คนกาํหนดแปรญัตติ ๓๐ วัน 
 จากนั้นประธาน ฯสั่งปิดประชุมในเวลา ๑๗.๕๗ นาฬิกา 
  
  
 
 
 
  
 


